



ยุพาพิน
วังวิวัฒน์

GULF เขมือบ INTUCH

■ ทุ่ม 5.34 แสนล. ซื่อหูน ■ จ่อเทนเดอร ADVANC เต่เมิน THCOM

นิวส์ คอนเน็คท์ - GULF เจียดเงิน 5.34 แสนลันบาท รับซื่อหูน INTUCH จำนวน 81% ราคาหูนละ 65 บาท พร้อมทำเทนเดอร ADVANC หูนละ 122.86 บาท

บริหารด้านการเงินบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้บริษัท ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH [อ่านต่อหน้า 2 >](#)

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่

PROEN เคาะ IPO ที่ 3.25 บ./หูน เตรียมลงกระดานเทรด 29 เม.ย. นี้

นิวส์ คอนเน็คท์ - PROEN เคาะราคา IPO ที่ 3.25 บาท/หูน เปิดให้จองซื่อวันที่ 21-23 เม.ย. นี้ พร้อมเทรด MAI วันที่ 29 เม.ย. 64 มั่นใจผลการดำเนินงานโตแกร่ง

บริหาร บริษัท โปรเอ็นคอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ในวันที่ 29 เม.ย. 64 โดยหวังนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจ

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่

ด้านการให้บริการ [อ่านต่อหน้า 2 >](#)



ประธานสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



RS ประชุมผู้ถือหุ้น....

นายสุรชัย เษษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น

TISCO โค้งแรก กำไรทะยาน 18.7%

สินเชื่อ 2.2 แสนล. นิวส์คอนเน็คท์-TISCO โชว์งบไตรมาส 1/64 กำไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% ขณะที่ NPL ยังอยู่ในระดับที่รับมือได้

นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ หรือ TISCO เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/64 ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ ค่าธรรมเนียมธุรกิจตลาดทุน ที่ประสบความสำเร็จจากการนำเสนอขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และดีการจาดำหน่ายหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO) รวมทั้งยังมี [อ่านต่อหน้า 2 >](#)





GULF

โดยธุรกรรมดังกล่าว จะผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท โดยไม่รวมหุ้น INTUCH ที่บริษัทถืออยู่ 606,878,314 หุ้น หรือสัดส่วน 18.93%

โดยจำนวนหุ้น INTUCH ที่บริษัทจะทำคำเสนอซื้อ หรือการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือวิธีอื่นใด จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือ 81.07%

นอกจากนี้ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle หากบริษัทได้มาซึ่งหุ้น INTUCH จนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะถือว่าบริษัทเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM อยู่ก่อนแล้วในสัดส่วน 40.45% และ 41.13% ตามลำดับ

มีผลทำให้บริษัทมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และอยู่ระหว่างเตรียมหาหรือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการขอผ่อนผันฯ และหากไม่ได้รับการผ่อนผัน บริษัทฯ ก็จะไม่ทำคำเสนอซื้อ INTUCH ในครั้งนี้

สำหรับมูลค่าสิ่งตอบแทนจะอยู่ในรูปเงินสดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 534,549.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะใช้ซื้อหุ้น INTUCH ไม่เกิน 169,058.50 ล้านบาท และจะใช้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ที่ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น ●



PROEN

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Internet Data Center, บริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ รวมทั้งยังให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง

งานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานเบื้องต้น จะก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลสำนักงานแห่งใหม่ พื้นที่อาคารรวม 7,452 ตารางเมตร แบ่งเป็น พื้นที่ศูนย์ข้อมูล ประมาณ 3,000 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้ Server

ได้ประมาณ 1,000 ตู้ จากปัจจุบันมีตู้ให้บริการประมาณ 645 ตู้ คาดจะแล้วเสร็จในปี 65 และเงินส่วนที่เหลือจะนำมาเป็นเงินหมุนเวียนและชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่อไป

ด้านแนวโน้มผลดำเนินงานปีนี้ คาดรายได้จะเติบโตเฉลี่ย 20% พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 16% โดยทางบริษัทพยายามที่จะเพิ่มรายได้ประจำให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของฐานะการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ PROEN กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 86 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท เปิดให้จองซื้อหุ้นวันที่ 21-23 เม.ย. นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 29 เม.ย. 64 นี้ ●

TISCO

กำไรพิเศษจากมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงอ่อนตัว สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับลดลง 10.1% จากพอร์ตสินเชื่อที่ชะลอตัว ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3.5% ตามทิศทางการฟื้นตัวของรายได้

ส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) อยู่ที่ 1.5% ของสินเชื่อ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ



ในส่วนของเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ อยู่ที่ 220,757 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากสิ้นปี 63 จากการชะลอตัวของสินเชื่อรายย่อย ตามการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังในภาวะความเสี่ยงที่สูงขึ้น ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

(NPL) ทรงตัวอยู่ที่ 2.5% จากมาตรการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีระดับเงินสำรองหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 222% ณ สิ้นไตรมาส 1/64 ●



MTL รับชำระเบี่ยประกันผ่านQR Code

นิวส์ คอนเน็คท์ - เมืองไทยประกันชีวิต ยกระดับการชำระเบี่ยประกันภัยผ่าน QR Code ขานรับนโยบายภาครัฐก้าวสู่สังคมไร้เงินสดลดความเสี่ยง COVID-19 ผ่านการสัมผัสเงิน

นายสาระ ล่ำขำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขานรับนโยบายภาครัฐ พร้อมร่วมส่งเสริมให้คนไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในยุคปัจจุบันให้สามารถรองรับนวัตกรรมชำระเบี่ยประกันภัยแบบใหม่โดยเฉพาะช่องทางชำระเบี่ยประกันภัยรูปแบบดิจิทัล (Digital Platform) ด้วยการยกระดับการให้บริการในรูปแบบการชำระค่าเบี่ยประกันภัยผ่าน QR Code

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการทำธุรกรรมแบบไร้เงินสดให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้เงินสดในการชำระเบี่ยประกันภัยที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านการสัมผัสเงิน และ



นายสาระ ล่ำขำ

เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการชำระเบี่ยประกันภัย รวมถึงการพัฒนาช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่องทางบริการ

“เรามั่นใจว่าบริการชำระเบี่ยประกันภัยผ่าน QR Code จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการชำระเบี่ยประกันภัยได้เป็นอย่างดีและแม้ว่าการดำเนิน

ธุรกิจในปีนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้ครบในทุกด้านเพื่อต่อยอดนโยบาย MTL Trusted Lifetime Partner รวมถึงเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุม” นายสาระ กล่าว

ภาพข่าว



◀ FSSIA ประเดิมรายการใหม่ สัมภาษณ์ PTTGC

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ FSSIA บริษัทย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดรายการ “Exclusive Talk by FSSIA” กับการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบ Exclusive จากผู้บริหาร “PTTGC” ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรรดา สว่างแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาให้ข้อมูล

▶ เดินหน้ากิจกรรมขวดใสเพื่อโลกสวย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ขวดใสเพื่อโลกสวย” ด้วยการคัดแยกขวด PET และรวบรวมมาบริจาคให้กับวาโก้ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยตั้งเป้าแปรรูปขวดพลาสติกเดือนละ 1 ตันหรือเทียบเท่าขวดน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตรจำนวนกว่า 45,000 ขวด ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างน้อย 3 ปี

